

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“แนวทางการจัดทำโครงสร้างองค์กร (Organizational Profile : OP)

ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)”

หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เดิมคือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จึงให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพของ สกอ. หรือระบบประกันคุณภาพที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง หรือระบบประกันคุณภาพอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และไม่ว่าสถาบันอุดมศึกษาจะเลือกใช้ระบบใด จะต้องมีการกำกับ ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา สำหรับเกณฑ์ EdPEX เป็นหนึ่งในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ที่ทำให้องค์กรหรือคิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วยให้เกิดการพัฒนอย่่างก้าวกระโดดและยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีนโยบายนำเกณฑ์ EdPEX มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร จึงได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEX ในระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ (สำนัก สถาบัน) และระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานทุกระดับใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ ยกย่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ สิ่งแรกที่ต้องตระหนักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX คือ การจัดทำโครงสร้างองค์กร (Organizational Profile: OP) ซึ่งหมายถึง ภาพรวมของลักษณะองค์กร เพื่อแสดงถึงสิ่งสำคัญที่มีผลต่อวิธีการดำเนินงาน และความท้าทายสำคัญที่องค์กรเผชิญอยู่ โดยวิธีการที่องค์กรต้องปฏิบัติ ซึ่งแสดงถึงบริบทเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ที่สำคัญในการทำงาน ความท้าทายและความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการระบุสารสนเทศสำคัญและวางระบบการดำเนินงาน และเพื่อสร้างความอยู่รอดตลอดจนการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในอนาคต

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดทำโครงสร้างองค์กร ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานเข้าใจถึงบริบท ลักษณะและสภาวะการณ์ขององค์กร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศต่อไป งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำโครงสร้างองค์กร (Organizational Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ ในการจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ สามารถวิเคราะห์จัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)

ขอบเขตการจัดกิจกรรม

กิจกรรม	ขอบเขตการจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 90 คน ระยะเวลา : 8 กันยายน 2567 สถานที่ : ห้องประชุมสร้อยสุวรรณ ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการ

เวลา	กิจกรรม
09.00 – 09.15 น.	ลงทะเบียน
09.15 – 09.30 น.	กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบุรณ์ ชาวชายโง รองอธิการบดี ด้านวิชาการ กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
09.30 – 10.30 น.	-การบรรยายแนวทางการจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต
10.30 – 12.00 น.	-การบรรยายความเชื่อมโยงของคำถามในโครงร่างองค์กรกับเกณฑ์หมวดต่าง ๆ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต
12.00 – 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.	-Workshop การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต
14.30 – 16.00 น.	-Workshop การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) (ต่อ) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต
15.30 – 16.30 น.	ตอบข้อซักถาม สรุปรูป มออบหมายงาน และปิดการอบรม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม พักรับประทานอาหารว่างระหว่างการจัดกิจกรรม